

Số: /KH-STTTT-VP

Trà Vinh, ngày tháng 9 năm 2021

## KẾ HOẠCH

**Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU  
ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện  
phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025  
“Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”**

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”;

Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về nhận thức và hành động của đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng văn minh, giàu đẹp; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có tâm, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan tích cực tham gia thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ Sở và các chỉ tiêu kế hoạch được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

### II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

#### 1. Nội dung

- **Đoàn kết:** Mỗi đảng viên, công chức, viên chức đồng tâm, nhất trí, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối, UBND tỉnh, của Đảng bộ Sở và thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ chính trị ngành thông tin và truyền thông. Tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng đồng chí lãnh đạo, quản lý phải tiên phong, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức cách mạng và nổi trội về năng lực trong công tác; thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm trong xử lý công việc, thực sự là trung tâm quy tụ, đoàn kết của cơ quan; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải kiên quyết đấu tranh;

phải sâu sát với cơ sở, gần dân, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng; tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tạo điều kiện để quần chúng mạnh dạn góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể.

- **Kỷ cương:** Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Tăng cường trách nhiệm nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, phân công nhiệm vụ phải đúng người, đúng việc, giải quyết công việc theo phân cấp, đúng thẩm quyền; hình thành lối làm việc nề nếp, kỷ cương theo đúng nội quy, quy chế. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với các tập thể và cá nhân sai phạm; xử lý kỷ luật gắn với trách nhiệm liên đới tạo tính nghiêm minh và răn đe để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- **Hành động:** Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu chủ động nghiên cứu đề xuất, xử lý công việc trong phạm vi, trách nhiệm của mình, không trông chờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cơ quan; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tế cơ quan; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những chủ trương, cơ chế, chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

- **Sáng tạo:** Đổi mới phương pháp công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, đề hoạt động công vụ ngày càng thông suốt, hiệu quả; cải tiến quy trình làm việc, nâng cao năng suất lao động; phát huy ý tưởng sáng tạo, vận dụng sáng tạo những cái mới, tiến bộ, khoa học – công nghệ vào hoạt động quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

- **Đột phá:** Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu, giải pháp then chốt nhất để tạo nên những chuyển biến mới, mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và trong xây dựng chính quyền.

- **Phát triển:** Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, góp phần xây dựng nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững; văn hóa xã hội tiến bộ; quốc phòng an ninh giữ vững. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phương thức lãnh đạo, quản lý năng động, phát huy sáng tạo, dân chủ; minh bạch trong các hoạt động của cơ quan. Đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đủ phẩm chất, năng lực, liêm chính, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo; có tinh thần và ý chí quyết tâm phát triển đất nước; phát huy hiệu quả giá trị văn hóa, sức mạnh con người Trà Vinh trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương văn minh, giàu đẹp.

## 2. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, học tập, quán triệt trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc, tạo sự thống nhất cao và tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của Tỉnh ủy “*Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển*”; đồng thời, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề của Tỉnh ủy gắn với thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, sát tình hình thực tế. Chủ động liên hệ với bộ, ngành tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của tỉnh thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, giải quyết dứt điểm không để tồn đọng kéo dài; kịp thời báo cáo với Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ý kiến chỉ đạo.

2.2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên. Thực hiện công khai rộng rãi, bảo đảm công khai, bình đẳng, dân chủ giữa cấp trên và cấp dưới; dân chủ trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội; khắc phục bệnh dân chủ hình thức, tề quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, độc đoán,... Thường xuyên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trên tinh thần nêu gương, tự giác, chân thành, thẳng thắn, khách quan, trung thực, không mệnh lệnh, áp đặt để mọi người có tinh thần trách nhiệm hơn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công tâm, khách quan, đúng thực chất trình độ, năng lực của công chức, viên chức làm cơ sở để điều động, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức cơ quan đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2.3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “*về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ*” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; tập trung làm tốt việc quán triệt học tập, làm theo Bác chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, năm

2021 với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Triển khai thực hiện tốt Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan. Thực hiện tốt các quy định về nêu gương, cấp ủy nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cấp trên nêu gương cho cấp dưới theo phương châm “Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định nêu gương, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thực hiện nghiêm túc chế độ hội, họp; thông tin báo cáo trung thực, đầy đủ, kịp thời; ban hành văn bản thiết thực, hiệu quả; phối hợp tốt trong việc xử lý công việc hàng tuần; chủ động kiểm tra, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ theo kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đề đơn đốc, nhắc nhở cấp dưới giải quyết dứt điểm, đến nơi, đến chốn, không để tồn đọng kéo dài; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc đến Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

2.4. Tăng cường giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính về văn hóa công sở, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức, viên chức khi thực thi công vụ. Nêu gương, khen thưởng kịp thời đối với công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xem xét kiểm điểm và mạnh dạn đề xuất xử lý, kỷ luật đúng quy định đối với công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bè phái, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Lãnh đạo các phòng, trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt nội dung Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này.

- Chánh Văn phòng Sở theo dõi việc thực hiện kế hoạch, nhất là những việc liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan và kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc Sở những vấn đề còn khó khăn, tồn tại./.

#### **Nơi nhận:**

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo);
- Trang TTĐT Sở;
- CCVC và người lao động của Sở;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Này**